

Số: 392/BC-UBND

Triệu Phong, ngày 17 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

Giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 và sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

UBND huyện nhận được Báo cáo số 11/BC-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khoá VI, Báo cáo số 26/BC-HĐND ngày 30/10/2022 của HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khoá VI; căn cứ nội dung ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND huyện báo cáo như sau:

I. Về lĩnh vực kinh tế

1. Về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

1.1. Cử tri xã Triệu Ái, Triệu Thượng có ý kiến: Các Hợp tác xã hiện nay kênh mương đất còn nhiều, đề nghị cấp trên quan tâm, phân bổ kinh phí cho địa phương làm đường giao thông và kênh mương hóa nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Hiện nay, căn cứ nhu cầu đề xuất của UBND các xã trên địa bàn huyện, trong đó có xã: Triệu Ái, Triệu Thượng, UBND huyện đã có Công văn số 1969/UBND-NN ngày 22/6/2022 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đăng ký nhu cầu đầu tư xây dựng kênh mương, công trình tưới tiêu, tiết kiệm để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, Huyện ủy Triệu Phong đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 08/7/2021 về việc huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Vì vậy, yêu cầu UBND các xã Triệu Ái, Triệu Thượng tiến hành rà soát, tổng hợp nhu cầu các tuyến kênh cần đầu tư kiên cố hóa kênh mương, sắp xếp nhu cầu theo thứ tự ưu tiên gửi về UBND huyện để có cơ sở triển khai thực hiện. Đối với các tuyến kênh hiện đang bị hư hỏng, xuống cấp cần khắc phục khẩn cấp để đảm bảo phục vụ sản xuất, UBND xã căn cứ vào nguồn vốn hỗ trợ từ Nghị định 62/2019/NĐ-CP để sử dụng kinh phí thực hiện sửa chữa, khắc phục.

1.2. Cử tri xã Triệu Thành phản ánh:

1.2.1. Vụ Hè Thu cấp trên hỗ trợ 1970 kg lúa giống gồm 7 loại, theo quy định cơ cấu giống của địa phương chỉ dùng 3 loại, một số loại giống địa phương không cơ cấu nên giống không sử dụng hết. Kiến nghị cấp trên hỗ trợ giống nên hỗ trợ theo nhu cầu sử dụng từ 1-2 loại tránh lãng phí. Việc hỗ trợ giống lúa cho dân nên đưa về 50% còn 50% để dự trữ sử dụng khi cần.

Tổng lượng giống vụ Hè Thu năm 2022 số lượng và chủng loại giống xã Triệu Thành được hỗ trợ: 15.550 kg gồm 07 giống. Trong đó: HN6 (4.200 kg); Khang Dân (2.000 kg); Bắc thom 7 (3.700 kg); HT1 (2.600 kg); VNR20

(1.300kg); Đài thơm 8 (350 kg); Thiên ưu 8 (1.400 kg). Tuy nhiên nhiên do nhu cầu các giống như: Khang Dân, HN6 của các xã trong huyện cũng như các huyện khác quá lớn, nguồn hỗ trợ không đủ nên bố trí các giống khác. Trong thời gian tới UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện sẽ kiến nghị cấp trên hỗ trợ theo nhu cầu của địa phương.

Nguồn hỗ trợ thiên tai là khẩn cấp, việc xin được hỗ trợ của nhà nước cũng hết sức khó khăn, việc xuất kho dự trữ hỗ trợ cho người dân rất nhiều thủ tục không thể xuất 50% cho đợt này, 50% còn lại cho đợt khác. Mặt khác, hạt giống lúa không thể bảo quản lâu dài trong nhiều vụ.

1.2.2. Hiện nay giá cả thị trường tăng nhưng giá nông sản bán ra thấp, nhà nước cần có chế độ chính sách hỗ trợ cho người dân để mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, giảm kinh phí thủy lợi nội đồng.

Giá cả vật tư, nhiên liệu tăng trong khi giá bán các hàng hóa ra thị trường lại thấp là tình hình chung diễn ra trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế của cả trong và ngoài nước. Thời gian qua, chính quyền các cấp đã đồng hành chia sẻ với bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp như: Hỗ trợ giá hạt giống, máy sạ hàng, tìm kiếm, kết nối các doanh nghiệp liên kết tiêu thụ nông sản cho người dân. Tập huấn, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật để giảm chi phí đầu vào, tăng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích.

1.2.4. Nguồn nước máy phục vụ cho bà con trong mùa hè khan hiếm, kiến nghị cấp trên xem xét, giải quyết.

Hiện nay trên địa bàn toàn huyện có 02 xã: Triệu Độ, Triệu Thuận, một phần xã Triệu Thành và thị trấn Ái Tử người dân được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung; 02 xã: Triệu Ái, Triệu Đại có công trình cấp nước do địa phương quản lý, khai thác đang hoạt động; các xã còn lại (với hơn 21.000 hộ dân) chưa được đầu tư công trình cấp nước tập trung, hiện nay đang sử dụng nguồn nước ngầm không đảm bảo vệ sinh hoặc sử dụng nguồn nước từ các công trình cấp nước nhỏ lẻ, hộ gia đình. UBND huyện đã làm việc với công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị đầu tư trạm bơm tăng áp xã Triệu Thuận để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho 02 xã Triệu Độ, Triệu Thuận và vùng lân cận Triệu Đại, Triệu Phước, Triệu Hòa,... nâng công suất Nhà máy nước tại thị xã Quảng Trị để cấp nước cho xã Triệu Thành và các xã phía nam của huyện. Về tổng thể, hiện nay Sở Xây dựng đang tham mưu đề án quy hoạch cấp nước cho toàn tỉnh Quảng Trị.

1.2.5. Hệ thống kênh N2, N3 xuống cấp, đề nghị cấp trên quan tâm sửa chữa.

Tuyến kênh N2, N3 là các tuyến kênh cấp I thuộc Hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn do Xí nghiệp Thủy Nông Nam Thạch Hãn quản lý, khai thác. Đối với các tuyến kênh tưới phục vụ sản xuất trên địa bàn xã Triệu Thành đề nghị UBND xã Triệu Thành chủ động rà soát cụ thể các tuyến kênh hư hỏng, xuống cấp, tổng hợp nhu cầu các tuyến kênh cần đầu tư kiên cố hóa kênh mương, sắp xếp nhu cầu theo thứ tự ưu tiên gửi về UBND huyện để có cơ sở triển khai thực hiện. Đối với các tuyến kênh hiện đang bị hư hỏng, xuống cấp cần khắc phục

khẩn cấp để đảm bảo phục vụ sản xuất, UBND xã căn cứ vào nguồn vốn hỗ trợ từ Nghị định 62/2019/NĐ-CP để sử dụng kinh phí thực hiện sửa chữa, khắc phục.

1.3. Cử tri thôn Bích Khê, xã Triệu Long kiến nghị:

1.3.1. Về kênh thoát úng, đề nghị cấp trên hỗ trợ mở lại kênh thoát úng về tràn An Mô qua Hói. Hiện kênh thoát úng ở Bích Khê thoát ngược ra sông nên lượng nước thoát chậm gây ngập úng lâu ngày, khó khăn trong đi lại và sản xuất của bà con.

Trong những năm qua do ảnh hưởng của lũ, lụt đã gây thiệt hại rất lớn đến hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất của các địa phương trên địa bàn huyện. Sau mỗi đợt thiên tai, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị khắc phục nhanh chóng các công trình cơ sở hạ tầng thủy lợi bị thiệt hại. Đối với các tuyến kênh tiêu trên địa bàn xã Triệu Long, trong năm 2021 từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả do mưa lũ năm 2020, UBND huyện đã hỗ trợ kinh phí cho UBND xã tiến hành nạo vét tuyến kênh tiêu đoạn từ cầu An Mô đến Hói Thuận với tổng chiều dài hơn 1,0km. Từ nguồn vốn sự nghiệp, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện hỗ trợ nạo vét các tuyến kênh tiêu bị bồi lấp trên địa bàn xã, hiện nay đang triển khai thực hiện. Với tuyến kênh tiêu thoát úng từ Bích Khê về Cầu Tràn An Mô, UBND xã Triệu Long phối hợp phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng tuyến kênh tiêu bị bồi lấp gửi về UBND huyện để xem xét, có phương án giải quyết.

1.3.2. Giống lúa được cấp trên quan tâm, cấp cho Hợp tác xã và người dân nhưng đưa về muộn, không đúng loại giống địa phương cần gây lãng phí nguồn giống. Đề nghị Nhà nước hỗ trợ giống bằng tiền để các Hợp tác xã chủ động mua loại giống phù hợp cho bà con.

Do nhu cầu của người dân tập trung một vài loại giống như: HN6, Khang dân của các xã trong huyện cũng như các huyện khác quá lớn, nguồn giống dự trữ của quốc gia để hỗ trợ không đủ nên bố trí các giống khác. Tuy địa phương không có nhu cầu nhưng các giống đều nằm trong cơ cấu của tỉnh và của huyện nên cũng gieo trồng được. Nguồn giống hỗ trợ bao giờ cũng cấp trước khi gieo sạ 10-15 ngày, nằm trong lịch thời vụ của tỉnh, huyện, chưa có năm nào hỗ trợ muộn so với thời vụ. Nhà nước hỗ trợ bằng giống không hỗ trợ bằng tiền nhằm mục đích đảm bảo chất lượng, giống có nguồn gốc rõ ràng, phải qua cấp phép của Cục Trồng trọt.

1.4. Cử tri xã Triệu Hòa, Triệu Đại có ý kiến:

1.4.1. Hiện nay lượng bèo tập trung tại cầu Mỹ Lộc, xã Triệu Hòa và cầu Máng, Quảng Điền, xã Triệu Đại nhiều, gây cản trở dòng chảy, thôn đã nhiều lần trực vớt tuy nhiên lượng bèo lớn vượt quá khả năng.

Qua khảo sát, hàng năm lượng bèo tập trung tại cầu Mỹ Lộc, xã Triệu Hòa và cầu Máng, Quảng Điền, xã Triệu Đại thường rất nhiều, gây cản trở dòng chảy. Hàng năm, UBND bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ cho các địa phương tiến hành trực vớt bèo.

1.4.2. Hệ thống Hói Thuận đi qua 04 xã Triệu Hòa, Triệu Đại, Triệu Long, Triệu Thuận hiện nay đã tắc dòng chảy, gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ nạo vét khai thông dòng chảy để tránh ô nhiễm môi trường cho bà con.

Trên địa bàn huyện các hệ thống kênh tiêu đã được đầu tư nạo vét lâu, đặc biệt trong những năm qua do ảnh hưởng của lũ, lụt đã làm bồi lấp, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tiêu thoát. Hiện nay, trên địa bàn huyện đang được đầu tư nạo vét, xây dựng hệ thống chống úng Thuận - Trạch - Trung - Tài thuộc Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị. Đối với các hệ thống, tuyến kênh tiêu chưa được đầu tư nạo vét do nguồn vốn đầu tư nạo vét lớn cần có nguồn kinh phí hỗ trợ từ cấp trên, UBND huyện đã có báo cáo số 331/BC-UBND ngày 10/10/2022 về tình hình thiệt hại và kiến nghị đề xuất hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra, trong đó có đề xuất nạo vét các tuyến kênh tiêu đoạn qua các xã Triệu Đại, Triệu Hòa, Triệu Long, ...

1.4.3. Tình trạng Cầu Máng – Vân Hòa được xây dựng từ năm 1989, chức năng chính là dẫn nước. Tuy nhiên, tận dụng thêm giao thông, đồng thời Cầu đã xây dựng lâu năm nên xuống cấp, ảnh hưởng đến giao thông và dẫn nước, đặc biệt là mùa mưa lũ các em học sinh đi lại rất nguy hiểm, đề nghị cấp trên quan tâm, xem xét hỗ trợ xây dựng.

UBND xã Triệu Hòa đã nhiều lần có kiến nghị, đề xuất huyện và cấp trên quan tâm bố trí kinh phí xây dựng cầu. Tuy nhiên, nguồn kinh phí xây dựng cầu lớn, vượt khả năng nguồn vốn của huyện, UBND huyện đã kiến nghị cấp trên bố trí kinh phí xây dựng cầu mới. Hiện nay, cấp trên chưa bố trí nguồn vốn, UBND huyện tiếp tục kiến nghị, đề xuất cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu.

1.4.4. Hệ thống kênh thủy lợi N1 đi qua thôn Hà My, xã Triệu Hòa đường vào thôn thấp gây nguy hiểm vào mùa mưa lụt, trong các đợt lũ lụt bà con trong thôn đã cố gắng gia cố nhưng không đủ khả năng về nhân lực cũng như vật lực nếu lũ lụt lớn xảy ra. Đề nghị các cấp hỗ trợ sửa chữa nâng cấp hệ thống kênh mương N1 sớm để bà con yên tâm trong mùa lũ lụt sắp đến.

Hệ thống kênh thủy lợi N1 đi qua thôn Hà My, xã Triệu Hòa do Xí nghiệp Thủy nông Nam Thạch thuộc công ty TNHH MTV QLKT CTTL tỉnh Quảng Trị quản lý, vận hành. UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT làm việc với Xí nghiệp Thủy nông Nam Thạch Hãn. Hiện nay, từ nguồn vốn điều lệ của đơn vị, công ty TNHH MTV QLKT CTTL tỉnh Quảng Trị đang tiến hành sửa chữa các tuyến kênh bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn huyện, đối với các tuyến kênh chưa được đầu tư sửa chữa trong đó có tuyến kênh N1 đoạn qua thôn Hà My, xã Triệu Hòa, Xí nghiệp thủy nông Nam Thạch Hãn đã kiến nghị công ty TNHH MTV QLKT CTTL tỉnh Quảng Trị tiếp tục bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp trong thời gian tới.

1.4.5. Hai bên kè bờ sông khu vực đội 3 thôn Vân Hòa đã bị sập một số đoạn gây ảnh hưởng đến đời sống và an toàn của nhà dân. Kiến nghị cấp trên xem xét hỗ trợ làm kè để bà con yên tâm trong mùa mưa lũ.

Hiện nay, hiện tượng sạt lở bờ sông Thạch Hãn, Vĩnh Định các đoạn đi qua địa bàn huyện Triệu Phong, xói lở bờ biển đang diễn ra với mức độ tương đối lớn trên phạm vi toàn huyện. Để khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông, hư hỏng công trình đê, kè trong điều kiện ngân sách huyện còn khó khăn, UBND huyện đã đề xuất với UBND tỉnh, các cơ quan ban ngành cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng các công trình gia cố bờ sông. Từ năm 2020 đến nay đã được đầu tư với kinh phí hơn 32,0 tỷ đồng. Với kè sông Vĩnh Định đoạn qua xã Triệu Hòa, để khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ, Ban QLDA ĐTXD các công trình NN & PTNT tỉnh đang tiến hành triển khai thi công 2 đoạn kè (*tại thôn đội 4 và thôn đội 7*) với tổng chiều dài hơn 440 m, kinh phí hơn 8,8 tỷ đồng.

Đối với các vị trí sạt lở, hư hỏng chưa được đầu tư tại đội 3 thôn Vân Hòa, trước mắt để đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, đề nghị UBND xã Triệu Hòa chủ động triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời và phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn. Thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị, đề xuất với UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, ... và các cơ quan bố trí kinh phí để triển khai thực hiện công trình nhằm đảm bảo an toàn của bà con nhất là về mùa mưa lũ .

1.5. Cử tri xã Triệu Sơn phản ánh: Hiện nay dự án chống úng Trung - Sơn - Tài - Trạch đoạn qua xã Triệu Sơn tiến độ thi công quá chậm, đề nghị cấp trên quan tâm, triển khai thi công kịp tiến độ.

Hệ thống chống úng Thuận - Trạch - Trung - Tài đoạn qua xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong thuộc Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị do Ban QLDA BIIG2 làm chủ đầu tư và Ban QLDA tỉnh là đơn vị quản lý dự án. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai nhanh công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công. Đồng thời, qua các cuộc họp với các chủ đầu tư, Ban QLDA, UBND huyện đã yêu cầu, kiến nghị chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo đúng tiến độ công trình.

1.6. Cử tri xã Triệu Thượng có ý kiến: Đề nghị cấp trên quan tâm đến công tác đào tạo nguồn cán bộ Hợp tác xã trung hạn và dài hạn. Hiện nay nguồn cán bộ Hợp tác xã khó khăn.

Trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Liên Minh HTX tỉnh, Chi cục PTNT tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn ngày, tham quan học tập kinh nghiệm cho cán bộ quản lý, kế toán HTX trên địa bàn. Ngày 18/10/2022, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 68/2022/NQ-HĐND quy định về định mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh làm. Hiện nay, Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh đang xây dựng kế hoạch đổi mới và phát triển hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030 trình UBND tỉnh phê duyệt, trong đó có nội dung đào tạo nghề Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp và đưa cán bộ trẻ về làm việc tại hợp tác xã trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý HTX hiện nay.

2. Về cơ sở hạ tầng

2.1. *Cử tri xã Triệu Ái kiến nghị: Hiện nay Cầu 8 (Khu vực Liên Phong) thuộc tuyến đường ĐT 579 đang được thi công, tuy nhiên trong thiết kế không có lối đi lên xuống hai đầu cầu vào khu dân cư nên ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con nhân dân, kính đề nghị cấp trên quan tâm chỉ đạo khắc phục.*

Cầu 8 (khu vực Liên Phong) được đầu tư theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 15/02/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt dự án đầu tư công trình: Đường tránh lũ, cứu hộ và phát triển kinh tế phía Tây huyện Triệu Phong và phía Nam huyện Cam Lộ. Hiện nay, cầu đã được xây dựng hoàn thành; phần vượt nổi đường dân sinh (không có trong thiết kế) đã được đầu tư vượt nổi mặt đường BTXM rộng 2,5m dài khoảng 30m phục vụ nhu cầu đi lại của người dân; tuy nhiên, tuyến đường vượt nổi có độ dốc lớn, các phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong vùng, UBND huyện sẽ xem xét có chủ trương đầu tư xây dựng đoạn đường vượt nổi dân sinh này đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật theo quy định.

2.2. *Cử tri thôn Nhan Biều 2 và Thượng Phước, xã Triệu Thượng có ý kiến: Đường ĐH49 từ cổng chào Nhan Biều lên Đập Tràn sau thời gian sử dụng do bão lụt năm 2020 và xe trọng tải lớn lưu thông nhiều đã làm tuyến đường qua thôn Nhan Biều, Tân Xuân, Thượng Phước xuống cấp hư hỏng nặng. Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ duy tu, mở rộng đường để đảm bảo an toàn trong việc lưu thông và xe 2 làn có thể tránh nhau.*

Đường ĐH49 từ cổng chào khu vực 2 Nhan Biều lên Đập tràn đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 30/10/2018, công trình do Ban QLDA tỉnh làm chủ đầu tư. Hiện nay, đang tiến hành các thủ tục giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng. Khi tuyến đường hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân.

2.3. *Có ý kiến cử tri thôn An Định, xã Triệu Long kiến nghị UBND huyện làm việc với ngành điện lực để di dời đường dây điện để gia đình tiến hành xây dựng nhà đại đoàn kết do UBMT hỗ trợ. Hiện nay, đường dây điện nằm phía trên cách mái nhà 0,5m, gia đình tiến hành xây nhà sẽ bị vướng.*

Đường dây điện ảnh hưởng đến việc xây dựng nhà đại đoàn kết do UBMT hỗ trợ thuộc đường dây điện hạ thế vị trí A2 sau Trạm biến áp Nam Long. UBND huyện đã kiến nghị Điện lực Triệu Phong tiến hành di dời đường dây điện đảm bảo theo quy định, hoàn thành từ tháng 8 năm 2022.

2.4. *Cử tri xã Triệu Thuận đề nghị cấp trên chỉ đạo cấm biển báo, xử lý xe trọng tải nặng lưu thông trên tuyến đường ĐT 578B xã Triệu Thuận, cầu mương trắm kênh nam Thạch Hãn; Cầu qua Chợ Thuận cũ (hai cầu này kết cấu đường liên xã tồn tại quá lâu, cầu yếu nguy hiểm).*

Đường ĐT578b thuộc hệ thống đường tỉnh, do Sở Giao thông vận tải quản lý. Đây là tuyến đường nối các xã phía Đông huyện Triệu Phong với thành phố Đông Hà, hiện trạng hai bên tuyến có trường học và dân cư đông đúc, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, nhiều đường cong liên tiếp có bán

kính nhỏ và tầm nhìn hạn chế. Để tăng cường hệ thống an toàn giao thông trên tuyến, năm 2022 Sở Giao thông vận tải đã tiến hành lắp đặt thêm các biển báo hạn chế tốc độ đối với xe tải có khối lượng chuyên chở trên 3,5T và xe khách trên 30 chỗ ngồi, son gờ giảm tốc tại các vị trí nguy hiểm. Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Công an huyện chủ động, phối hợp với Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các xe quá tải trọng lưu thông trên tuyến.

2.5. Cử tri xã Triệu Trạch phản ánh:

2.5.1. *Đoạn đường ĐH43 từ chợ Cạn ra thôn Linh An xã Triệu Trạch hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là vào mùa mưa lũ ảnh hưởng việc đi lại của bà con nhân dân nhưng chưa được bố trí kinh phí để nâng cấp. Kiến nghị cấp trên quan tâm giải quyết.*

Đoạn đường ĐH41 từ chợ Cạn ra thôn Linh An, xã Triệu Trạch hiện nay đã xuống cấp, nhân dân đi lại khó khăn, mất an toàn giao thông. Huyện đã có quyết định đầu tư xây dựng công trình này tại Quyết định số 2859/QĐ-UBND ngày 28/10/2022, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022-2023.

2.5.2. *Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ làm cầu tràn ở khu vực An Trạch (thôn Đồng Tâm), về mùa mưa lũ người dân ở khu vực sinh thái bị cô lập, không đi lại được, rất nguy hiểm nhất là con em đi học.*

Cầu tràn ở khu vực An Trạch (thôn Đồng Tâm) thường xuyên bị ngập vào mùa lũ, người dân ở khu vực sinh thái bị chia cắt, đi lại khó khăn, nguy hiểm. Tuy nhiên, do nguồn lực đầu tư còn hạn chế nên công trình chưa có chủ trương đầu tư xây dựng. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ đề xuất đầu tư xây dựng, nâng cấp cầu tràn này nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại của nhân dân.

2.6. *Cử tri xã Triệu Trung và Triệu Tài kiến nghị: Hiện nay đoạn đường liên xã Triệu Trung và Triệu Tài khu vực thôn Đạo Trung đến thôn Tài Lương đã xuống cấp, đường đất hư hỏng nặng, về mùa mưa rất lầy lội gây trở ngại trong việc đi lại của bà con, kiến nghị cấp trên quan tâm giải quyết.*

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, khảo sát, thời gian tới sẽ xem xét bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp, trong điều kiện nguồn ngân sách huyện còn nhiều khó khăn rất mong sự chia sẻ của bà con và chính quyền địa phương.

2.7. *Cử tri xã Triệu Phước tiếp tục kiến nghị UBND huyện có kế hoạch xây dựng cống tràn trên đường ĐH40 đoạn qua Triệu Phước để đảm bảo nhân dân đi lại trong mùa mưa lũ. Vấn đề này cử tri kiến nghị nhiều năm nhưng chưa được giải quyết.*

Năm 2010, UBND huyện đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác công trình tràn thoát lũ qua đập Thái Lai bằng nguồn vốn khắc phục hậu quả do mưa lũ. Công trình đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng. Tuy nhiên, vào mùa mưa lũ thì việc đi lại của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn do cao độ mặt tràn tương đối thấp, mực nước trên mặt tràn sâu (khoảng 1,5m) gây chia cắt giao thông. UBND huyện đã có văn bản gửi UBND tỉnh về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp, sửa chữa tràn thoát lũ qua đập Thái Lai; UBND

tỉnh đã có Văn bản số 976/UBND-NN ngày 22/3/2021 giao Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổ chức kiểm tra, đánh giá, đề xuất giải pháp đầu tư, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa được bố trí chủ trương thực hiện.

2.8. Cử tri xã Triệu Phước cũng có ý kiến: Làm đường BTXM trước đây làm theo thiết kế mẫu đỡ tốn kém, nay phải làm hồ sơ thẩm định, người dân phải đối ứng khá tốn kém. Các cấp cần quan tâm xem xét tạo điều kiện cho người dân.

Các công trình xây dựng được thực hiện theo Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Do đó, tất cả các công trình phải được thực hiện đầy đủ trình tự đầu tư xây dựng bao gồm các bước Khảo sát, thiết kế, thẩm định, phê duyệt, thi công, giám sát... đã được quy định tại Điều 4 Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Riêng đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ đã ban hành cơ chế đặc thù về quản lý, tổ chức thực hiện tại Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022. Do đó, đối với các công trình đường BTXM thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới có kỹ thuật không phức tạp được áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình.

Chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2015-2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải ban hành thiết kế mẫu xây dựng đường GTNT tại Quyết định số 3508/QĐ-SGTVT ngày 09/10/2014. Ngày 01/11/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2879/QĐ-UBND v/v áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình có sẵn đối với các dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Triệu Phong. Các đơn vị địa phương căn cứ vào quy mô, điều kiện thực tế ở địa phương để áp dụng phù hợp với nguồn vốn, tính chất công trình, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

2.9. Cử tri xã Triệu Lăng kiến nghị: Đoạn đường ĐH43 giao nhau với đường khu kinh tế đông nam tại ngã tư xã Triệu Lăng thường xuyên xảy ra tai nạn gây chết người, đề nghị ban ATGT huyện đề nghị cấp trên làm gờ giảm tốc hoặc lắp đèn tín hiệu để giảm các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.

UBND huyện Triệu Phong đã có Văn bản số 328/UBND-CT ngày 28/01/2022 gửi Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc bổ sung gờ giảm tốc và phát quang cây cối trên tuyến Đường Trung tâm trục dọc Khu Kinh tế Đông Nam đoạn qua huyện Triệu Phong; Văn bản số 2811/UBND-CT ngày 31/8/2022, gửi UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc bổ sung cụm đèn tín hiệu tại nút giao đường ĐH.43 với Đường Trung tâm trục dọc Khu Kinh tế Đông Nam. Ngày 11/9/2022, UBND tỉnh đã có Văn bản số 4391/UBND-KT giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương liên quan kiểm tra hiện trường, nghiên cứu tham mưu đề xuất. Ngày 21/10/2022, Sở Giao thông vận tải đã có Văn bản số 1941/SGTVT-

KCHT đề xuất UBND tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương xây dựng đèn tín hiệu.

2.10. Có ý kiến cử tri xã Triệu Đại đề nghị huyện quan tâm đầu tư xây dựng công thoát lũ (cống Bến Đình trên tuyến giao thông liên thôn Quảng Lượng – Đại Hào, xã Triệu Đại) do khẩu độ cống quá nhỏ không đảm bảo cho việc tiêu thoát trong mùa mưa lũ làm ngập úng cục bộ, dài ngày ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của khu dân cư. Đặc biệt là khu vực sân Trường Tiểu học và THCS xã Triệu Đại.

Hiện trạng cống Bến Đình trên tuyến giao thông liên thôn Quảng Lượng – Đại Hào, xã Triệu Đại có khẩu độ 1,0m không đảm bảo khả năng thoát nước vào mùa mưa lũ, gây ngập úng dài ngày khu vực nhà dân và trường học vùng thượng lưu. Việc đầu tư nâng cấp mở rộng cống này là cần thiết, thời gian tới, UBND huyện sẽ quan tâm bố trí kinh phí đầu tư.

2.11. Cử tri thị trấn Ái Tử có ý kiến:

2.11.1. Hiện nay một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn được đầu tư nâng cấp sửa chữa, tuy nhiên có một số hạng mục như cống thoát nước bố trí vị trí chưa phù hợp, không có lỗ thoát nước; vỉa hè không đảm bảo mỹ quan, cây xanh bóng mát chưa đồng bộ (khu vực trụ sở UBND huyện cũ và tuyến đường Nguyễn Hoàng). Vậy kính đề nghị quý cấp quan tâm chỉ đạo khắc phục để đảm bảo mỹ quan môi trường sạch đẹp.

Dự án: Hệ thống giao thông kết nối thị trấn Ái Tử với các vùng trọng điểm kinh tế của huyện Triệu Phong đang triển khai. (Trong đó quy mô dự án có tuyến đường Nguyễn Hoàng: Đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc, bó vỉa, hè phố, điện chiếu sáng và hệ thống cấp nước sinh hoạt tuyến đường này dự kiến sẽ triển khai trong thời gian tới). Hệ thống thoát nước đường Nguyễn Hoàng là hệ thống thoát nước trực chính. Sau khi thi công hoàn thiện, UBND huyện sẽ đầu tư xây dựng các tuyến hệ thống thoát nước của các tuyến đường trực dọc và tuyến nhánh nhằm đảm bảo thoát nước hiệu quả.

Đối với vỉa hè không đảm bảo mỹ quan, cây xanh bóng mát chưa đồng bộ (khu vực trụ sở UBND huyện cũ và tuyến đường Nguyễn Hoàng). Vừa qua UBND huyện đã thực hiện đầu tư 02 dự án: Nâng cấp đường Trần Hưng Đạo và đường Nguyễn Du, thị trấn Ái Tử và dự án: Công viên cây xanh tại trụ sở UBND huyện cũ, 02 dự án này dự kiến hoàn thành trong năm 2022. Dự án hoàn thành đảm bảo mỹ quan, cây xanh bóng mát đồng bộ (khu vực trụ sở UBND huyện cũ và tuyến đường Nguyễn Hoàng).

2.11.2. Đề nghị Ban an toàn giao thông huyện, tỉnh quan tâm chỉ đạo kiểm tra, khắc phục hệ thống đèn báo giao thông tại QL1A đoạn giao nhau với đường tránh Thành Cổ, hệ thống đèn báo hiệu che khuất tầm nhìn hạn chế quan sát nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao, cần bố trí hệ thống đèn báo phù hợp.

UBND huyện chỉ đạo Ban an toàn giao thông huyện phối hợp Sở Giao thông vận tải kiểm tra vị trí đèn báo hiệu giao thông che khuất tầm nhìn, hạn chế quan sát tại QL1A đoạn giao nhau với đường tránh Thành Cổ và đề xuất

giải pháp xử lý nhằm tăng khả năng quan sát cho người và phương tiện tham gia giao thông.

2.13. Cử tri xã Triệu Vân kiến nghị: Huyện cần có giải pháp trong việc cây cối che khuất tầm nhìn, nguy cơ xảy ra tai nạn trên tuyến đường trục dọc Khu kinh tế Đông Nam chạy qua các xã vùng biển.

Ngày 28/01/2022, UBND huyện đã có Văn bản số 328/UBND-CT gửi Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh về việc bổ sung gờ giảm tốc và phát quang cây cối trên tuyến Đường Trung tâm trục dọc Khu Kinh tế Đông Nam đoạn qua huyện Triệu Phong. Qua phối hợp kiểm tra hiện trường, ngày 11/10/2022, Ban ATGT tỉnh đã có Văn bản số 337/BATGT-VP về việc khắc phục những bất cập, tiềm ẩn tai nạn giao thông tại các nút giao trên tuyến Đường Trung tâm trục dọc Khu Kinh tế Đông Nam; trong đó, đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phát quang cây cối che khuất tầm nhìn trên dải phân cách các đoạn ở giữa các ngã ba, ngã tư, các vị trí cho phép phương tiện rẽ và quay đầu xe tối thiểu là 50m mỗi bên. Do đó, sau khi Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh thực hiện phát quang cây cối, tầm nhìn tại các vị trí này sẽ được cải thiện, tăng khả năng quan sát khi các phương tiện lưu thông qua các nút giao. Đề nghị các địa phương tuyên truyền người dân khi tham gia giao thông chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, chấp hành các quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn giao thông.

2.14. Cử tri xã Triệu Lăng kiến nghị: Việc thu tiền điện hiện nay cả 4 thôn thu trong một ngày làm ảnh hưởng đến việc đi nộp tiền điện của bà con. Đề nghị điều chỉnh lại việc thu tiền điện mỗi thôn giải quyết trong một ngày.

Việc thu tiền điện hiện nay không do ngành điện trực tiếp thu mà thông qua các dịch vụ của VNPT, Viettel, các ngân hàng. Do đó, người dân cần đăng ký thời gian và hình thức thanh toán cụ thể với bên cung cấp dịch vụ để được giải quyết phù hợp với yêu cầu.

2.15. Cử tri thị trấn Ái Tử có ý kiến: Công tác giải phóng mặt bằng thi công công trình đường Trần Phú, Trường Chinh quá chậm, đề nghị UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ.

Công trình: Đường nối cầu An Mô vào khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (đoạn đường Trần Phú, thị trấn Ái Tử) đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng từ năm 2021. Hiện nay, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đang chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công để sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Công trình: Đường Trường Chinh đoạn từ QL1A đến đường Lý Thường Kiệt do điều chỉnh chủ trương đầu tư nên trong năm 2022 thực hiện công tác cắm cọc và đo vẽ địa chính để giải phóng mặt bằng sớm thi công công trình đầu tư và sử dụng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

2.16. Cử tri xã Triệu Ái có ý kiến: Đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết vướng mắc của bà con nhân dân trong công tác GPMB công trình dự án Đường Hùng Vương đi qua địa bàn (việc điều chỉnh GCNQSDĐ sau khi thu hồi, vật kiến trúc). Đồng thời, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công những đoạn đã giải phóng mặt bằng xong.

Về việc cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất sau khi thu hồi: UBND huyện đã có Công văn số 942/UBND-TH ngày 24/3/2022 về việc cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất trong năm 2022 cho các hộ dân bị ảnh hưởng công trình: Đường Hùng Vương kết nối hành lang kinh tế Đông Tây và Khu kinh tế Đông Nam. Đến nay, Ban QLDA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất đã hoàn chỉnh hồ sơ và chuyển cho Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Triệu Phong thẩm tra, trình cấp có thẩm quyền cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất cho 60 thửa. Các thửa đất còn lại, Ban QLDA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất đã có Công văn số 578/BQLDA ngày 09/11/2022 gửi Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Triệu Phong về việc đề nghị cung cấp số liệu hoàn chỉnh các thửa đất còn lại (gồm số thửa, tờ bản đồ, diện tích đất còn lại) cho Ban QLDA để thông báo cho người dân đến lập hồ sơ, thủ tục cấp đổi.

Về việc thi công xây dựng công trình: Hiện nay, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh đang chỉ đạo nhà thầu tập trung thi công để sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

2.17. Cử tri xã Triệu Vân kiến nghị: Hiện nay các tuyến đường nguồn vốn đền bù fomosa trên địa bàn xã đã làm xong từ lâu nhưng chưa bàn giao cho địa phương, đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo bàn giao sớm.

Xã Triệu Vân gồm 04 tuyến đường có tổng chiều dài $L=3.170,89m$, (trong đó: Đường ra khu nuôi trồng thủy sản thôn 7 dài 742,41m; Đường ra khu vực nuôi trồng thủy sản thôn 8 dài 972,5m; Đường ra khu vực nuôi trồng thủy sản xóm ngoài thôn 8 dài 817,33m và Đường thôn 9 ra bến cá (Tuyến T1) dài 638,65m) đã thi công hoàn thành thành năm 2021, nhưng đến nay vẫn chưa bàn giao đưa vào sử dụng, do các tuyến đường này thuộc Tiểu dự án: Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản huyện Triệu Phong, đầu tư xây dựng tại 05 xã: Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng, Triệu Độ, Triệu Phước. Hiện tại xã Triệu An chưa hoàn thành, UBND huyện đã có văn bản đề nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án đến 30/6/2023. Sau khi các hạng mục tại xã Triệu An hoàn thành sẽ tổ chức nghiệm thu bàn giao Tiểu dự án đưa vào sử dụng cho 05 xã.

2.18. Cử tri xã Triệu Sơn kiến nghị: Tuyến đường ĐH43B từ thôn Đạo Trung đến thôn Đồng Văn cần có sự quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện đúng thời gian. Hiện nay công trình triển khai thực hiện quá chậm.

Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện đôn đốc nhà thầu tập trung thi công các hạng mục liên quan; vận động người dân bàn giao trước mặt bằng để thi công xây dựng công trình.

2.19. Cử tri xã Triệu Lăng phản ánh (hộ ông Đoàn Quang Chiến): Việc bồi thường đất để thực hiện công trình đường trục dọc Khu kinh tế Đông Nam không đúng mục đích đất đã được cấp giấy chứng nhận, giấy chứng nhận cấp đất màu nhưng bồi thường đất rừng.

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ liên quan thì thửa đất số 130, tờ bản đồ số 12 của hộ ông Đoàn Quang Chiến đã được UBND xã Triệu Lăng xác nhận loại đất RSX (đất rừng sản xuất). UBND huyện Triệu Phong đã thu hồi đất tại Quyết

định số 874/QĐ-UBND ngày 28/6/2019; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại 875/QĐ-UBND ngày 28/6/2019. Tại thời điểm công khai và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ hộ ông Đoàn Quang Chiến không có kiến nghị. Sau khi nhận được phản ánh của hộ gia đình, UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA đã hướng dẫn UBND xã Triệu Lăng kiểm tra, rà soát lại loại đất thu hồi; trường hợp thửa đất của hộ gia đình đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất loại đất màu (đất trồng cây hàng năm khác) thì có Tờ trình gửi UBND huyện, các phòng, ban liên quan để xem xét điều chỉnh lại.

2.20. Có ý kiến cử tri xã Triệu Thuận đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất đã được các xã quy hoạch thông qua, tạo điều kiện nguồn ngân sách xây dựng cơ sở hạ tầng NTM nâng cao của các xã trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện xây dựng công trình: Quy hoạch khu dân cư các xã trên địa bàn huyện Triệu Phong năm 2022 – 2025 bao gồm các xã: Xã Triệu Trạch, Triệu Thành, Triệu Thuận, xã Triệu Hoà. Trong đó, xây dựng kế hoạch đấu giá QSD đất vào năm 2023 trên địa bàn xã Triệu Thuận. Quá trình khảo sát thực hiện dự án quy hoạch thiết kế phân lô trên địa bàn các xã phải điều chỉnh nhiều lần do các vị trí đất không có trong quy hoạch sử dụng đất nên phải thay đổi các vị trí khác như các xã (*Xã Triệu Thượng, xã Triệu Ái*). Hiện nay, hồ sơ thiết kế bản vẽ phân lô công trình: Quy hoạch khu dân cư các xã trên địa bàn huyện Triệu Phong năm 2022 – 2025 đang được thẩm định. Dự kiến thời gian đưa vào đấu giá QSD đất các lô đất trên địa bàn xã Triệu Thuận vào Quý II năm 2023.

3. Về lĩnh vực tài nguyên, môi trường

3.1. Có ý kiến cử tri xã Triệu Ái đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc các cá nhân trồng cây xâm lấn trong phần diện tích 420 ha đất lâm nghiệp của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải giao lại, hiện nay còn có một số cá nhân đang sử dụng. Diện tích đất rừng Công an huyện đã bàn giao cho xã quản lý nhưng hiện nay giải quyết chưa dứt điểm việc các cá nhân đã trồng cây trên diện tích đất rừng trước khi bàn giao cho cộng đồng khu dân cư, đề nghị cấp trên quan tâm chỉ đạo giải quyết sớm giao đất cho cộng đồng dân cư sản xuất.

Ngày 12/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2760/QĐ-UBND về việc thu hồi một phần diện tích đã cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải thuê tại xã Triệu Ái, với tổng diện tích là 420,40 ha. Ngày 01/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thu hồi đất tại thực địa một phần diện tích đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải đang quản lý, sử dụng tại xã Triệu Ái để giao cho UBND xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong quản lý. UBND huyện đã xây dựng phương án sử dụng đất và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 đối với diện tích do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Triệu Hải giao địa phương quản lý tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong. Ngày 10/3/2022, UBND huyện Triệu Phong ban hành Quyết định số 470/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giao đất rừng sản xuất đối với diện tích do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Triệu Hải giao lại địa

phương quản lý tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong đối với diện tích 3.874.830m² đất rừng (Sau khi đã trừ diện tích 75.603 m² quy hoạch đường lô, sông suối, chòi hóc và diện tích 253.592 m² các hộ gia đình đã xâm lấn trồng cây chưa giải quyết được). Theo đó, UBND huyện giao UBND xã Triệu Ái: Đối với diện tích 3.874.830m², hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân lập hồ sơ, thủ tục giao đất trình UBND huyện quyết định. Đối với diện tích 253.592m² các hộ gia đình đã xâm lấn trồng cây, phối hợp với Công ty TNHH MTV Triệu Hải tiếp tục giải quyết, lập phương án sử dụng đất theo quy định.

Đã giao cho 04 cán bộ Công an huyện sử dụng, ngày 05/3/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND thu hồi đợt 1, với diện tích 1.035.791 m² đất. Trong đó có 36,67 ha UBND huyện thống nhất giao UBND xã Triệu Ái lập phương án chi tiết giao cho cộng đồng dân cư (các thôn) sử dụng tại Văn bản số 4343/UBND-TH ngày 23/11/2021 của UBND huyện. UBND xã Triệu Ái đã xây dựng phương án sử dụng đất chi tiết đối với diện tích 36,67 ha và đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 (Trong đó: Giao cộng đồng dân cư 355.163m²; quy hoạch đường lô 11.495m²). UBND xã Triệu Ái đã hoàn chỉnh hồ sơ giao đất cho các cộng đồng dân cư theo phương án được duyệt, trình UBND huyện xem xét quyết định giao đất cho các cộng đồng dân cư sử dụng.

3.2. *Cử tri xã Triệu Thành có ý kiến: Bãi tập kết cát sạn ở khu vực xóm tiêu tạo bụi cát gây ảnh hưởng đến nhà dân, kiến nghị cấp trên cần có giải pháp khắc phục.*

Thực hiện Công văn số 269-CV/HU ngày 03/8/2022 của Huyện ủy Triệu Phong về việc kiểm tra, xử lý bãi cát sạn trái phép trên địa bàn huyện, UBND huyện đã giao Công an huyện kiểm tra, xử lý triệt để các bãi tập kết cát, sỏi trái phép trên địa bàn xã Triệu Thành; tăng cường kiểm tra các phương tiện vận tải chuyên chở cát, sỏi trái phép, tiến hành lập biên bản, xử lý các phương tiện vi phạm về an toàn giao thông và vận chuyển cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp, gây ô nhiễm môi trường. Giao UBND xã Triệu Thành kiểm tra, rà soát tất cả các hộ kinh doanh và hộ có sử dụng đất kinh doanh; đề xuất phương án di dời, bố trí địa điểm kinh doanh đảm bảo theo quy hoạch. Đến nay, các trường hợp kinh doanh không đúng quy hoạch đã dừng hoạt động. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo Công an huyện và các cơ quan chuyên môn tiếp tục kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện tái phạm.

3.3. *Cử tri Triệu Trạch có ý kiến:*

3.3.1. *Vừa qua một số hộ dân thôn 6, xã Triệu Lăng tự ý lên trồng tràm trên đất của Triệu Trạch đến nay các hộ chưa nhỏ trả lại hiện trạng ban đầu. Đề nghị huyện quan tâm giải quyết dứt điểm.*

Về việc một số hộ dân thôn 6, xã Triệu Lăng tự ý lên trồng tràm trên đất xã Triệu Trạch là hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Triệu Trạch phối hợp với UBND xã Triệu Lăng tuyên truyền vận động các hộ dân tự giải tỏa diện tích cây đã trồng; nếu các hộ không thực hiện thì huyện tiến hành các biện pháp theo quy định pháp luật để giải tỏa diện tích cây trồng đã trồng, khôi phục lại tình trạng ban đầu.

3.3.2. Việc cấp GCNQSDĐ cho trang trại ông Phạm An (thôn Đồng Tâm - An Trạch) cấp trên đã làm rõ, đến nay đã trả lại GCN QSDĐ cho cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, người dân đề nghị làm rõ trách nhiệm ai đã làm giả giấy tờ hồ sơ đất đai đó để cấp trên cấp GCNQSDĐ để có phương án xử lý nghiêm minh.

UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện tham mưu hủy giấy chứng nhận cấp cho ông Phạm An theo đúng quy định của pháp luật. Giao Phòng Nội vụ huyện tham mưu UBND huyện xem xét xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan trong việc tham mưu cấp giấy chứng nhận số CD 987664 cho ông Phạm An. Yêu cầu ông Nguyễn Phiếu – Nguyên Chủ tịch UBND xã và ông Lê Đình Hân – Nguyên cán bộ địa chính xã Triệu Trạch nghiêm túc kiểm điểm tự nhận trách nhiệm trong việc xét đề nghị cấp giấy chứng quyền sử dụng đất cho ông Phạm An. Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với thửa đất số CD 987664 đã cấp cho ông Phạm An nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm theo đúng quy định. Đồng thời, kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị thu hồi giấy chứng nhận số CK 548218 ngày 13/11/2017 đã cấp cho ông Lê Đình Vững đảm bảo theo quy định; kiến nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.

3.3.3. Đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết cấp GCNQSDĐ cho người dân trước đây đấu đất do thôn, Hợp tác tổ chức đấu từ những năm 1996 để làm công trình điện cũng như một số công trình công cộng khác khác của thôn nhưng hiện nay không làm hồ sơ để cấp GCNQSDĐ được.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 95 của Luật Đất đai năm 2013, đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất. Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì đề nghị các hộ gia đình, cá nhân phối hợp với các đơn vị có liên quan lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Triệu Phong để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

3.4. Cử tri xã Triệu Phước đề nghị: UBND huyện thực hiện nghiêm Quyết định thu hồi đất hồ tôm 4 hộ An Cư theo Quyết định UBND huyện năm 2019.

Quá trình thực hiện quyết định thu hồi đất của UBND huyện đã có 4/8 hộ gia đình bàn giao đất thu hồi cho UBND xã Triệu Phước quản lý, còn 04/8 hộ gia đình: Nguyễn Hữu Khứ, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Thành Minh và Nguyễn Văn Mười có đơn kiến nghị gửi đến UBND tỉnh và đã được UBND tỉnh trả lời tại Văn bản số 5700/UBND-TN ngày 23/11/2021.

Trước khi tiếp tục thực hiện quyết định thu hồi đất, UBND huyện chủ trì tổ chức phiên làm việc với các hộ gia đình, có sự tham gia của các ngành cấp huyện: Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT và Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN, các ngành liên quan của xã Triệu Phước để tiếp tục vận động, thuyết phục các hộ gia đình: Nguyễn Hữu Khứ, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Thành Minh và Nguyễn Văn Mười thực hiện quyết định thu hồi đất của UBND huyện, bàn giao đất thu hồi cho UBND xã Triệu Phước quản lý;

nếu các hộ gia đình thấy rằng quyết định thu hồi đất của UBND huyện là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì đề nghị các hộ gia đình thực hiện theo ý kiến trả lời của UBND tỉnh tại Văn bản số 5700/UBND-TN ngày 23/11/2021 để được cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Trường hợp sau khi vận động, thuyết phục mà các hộ gia đình có đất thu hồi không thực hiện quyết định thu hồi đất của UBND huyện và không thực hiện theo ý kiến trả lời của UBND tỉnh thì UBND huyện sẽ xem xét ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất.

3.5. Cử tri thị trấn Ái Tử đề nghị cấp trên:

3.5.1. *Kiểm tra, xử lý việc gây ô nhiễm môi trường xung quanh Công ty May Hòa Thọ.*

Trên cơ sở ý kiến phản ánh của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

3.5.2. *Xem xét lại việc xác định nguồn gốc đất để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số cá nhân và tổ chức chưa đảm bảo khách quan, công bằng, có trường hợp không lấy ý kiến ở khu dân cư, một số diện tích đất công thành đất của hộ gia đình cá nhân.*

Việc xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã theo quy định tại Điều 21, Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Ngày 28/5/2021, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1780/UBND-TN hướng dẫn và chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan về việc xác định nguồn gốc thời điểm sử dụng đất, việc xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất phải thực hiện công khai, minh bạch, trong đó có lấy ý kiến khu dân cư thực hiện theo bản án của Tòa án.

3.6. *Cử tri xã Triệu Vân kiến nghị (hộ bà Hoàng Thị Hải): Việc chuyển mục đích sử dụng đất sau khi bị thu hồi, còn diện tích đất ít nên không đủ để tách thửa, đề nghị nâng lại mức cấp thổ cư.*

Theo quy định tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013: Việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt, các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện để được giải quyết theo quy định.

3.7. Cử tri Triệu Vân kiến nghị:

3.7.1. *Hiện nay nhân dân đăng ký với văn phòng đăng ký đất đai huyện nhận đơn của bà con nhưng hứa nhiều lần mà không về đo, bà con có ý kiến nhiều lần tại các buổi tiếp xúc cử tri. Đề nghị lãnh đạo huyện quan tâm chỉ đạo.*

Sau khi kết thúc dự án đo đạc, hoàn thiện hồ sơ địa chính huyện Triệu Phong đồng thời, trong 2 năm qua tình hình sốt đất xảy ra trên địa bàn huyện nên nhu cầu đo đạc tăng đột biến, số lượng đơn đo đạc nhiều, nhân lực thiếu nên

không giải quyết kịp và đúng hạn cho người dân. UBND huyện đã yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện trong thời gian tới cần quan tâm, giải quyết nhu cầu đo đạc đất đai cho người dân, tập trung mọi nguồn lực để xử lý những tồn đọng.

3.7.2. Hiện nay tình trạng làm dịch vụ cấp giấy quyền sử dụng đất rất nhiều, phối hợp với cán bộ văn phòng đăng ký đất đai về đo vào ngày nghỉ, giờ nghỉ làm cho nhân dân không hài lòng vì mạnh ai người ấy làm đề nghị lãnh đạo huyện quan tâm.

Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công thuộc Sở Tài nguyên – Môi trường. Hiện nay, do khối lượng đơn đo đạc nhiều nên Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện phải tranh thủ đo đạc vào ngày nghỉ, chỉ giải quyết những trường hợp có đơn đăng ký tại Chi nhánh. UBND huyện kiến nghị Sở Tài nguyên – Môi trường chỉ đạo, kiểm tra, xử lý nếu có trường hợp sai phạm xảy ra.

4. Về tài chính

4.1. Có ý kiến cử tri xã Triệu Long kiến nghị:

4.1.1. Cấp trên quan tâm hỗ trợ, phân bổ nguồn vốn nâng cấp, xây dựng các phòng Trường Mầm non, Trường TH-THCS xã Triệu Long theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để Trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới.

Việc đầu tư xây dựng phòng học trường mầm non, tiểu học, THCS, TH & THCS để các trường đạt chuẩn theo Thông tư 13 của Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn được các cấp các ngành quan tâm; thời gian qua, huyện đã huy động hàng chục tỷ đồng để đầu tư xây dựng mới phòng học cho các bậc học; trong năm 2022 trên địa bàn huyện đã huy động các nguồn vốn tập trung xây dựng các phòng học ở các trường trên địa bàn 5 xã (Triệu An, Triệu Vân, Triệu Lăng, Triệu Trạch) để phấn đấu về đích NTM, NTM nâng cao, cụ thể đã xây dựng Trường Mầm non Triệu Đại với tổng kinh phí trên 8 tỷ đồng, Trường Mầm non Triệu Vân 4 tỷ đồng, Trường TH và THCS Triệu An trên 4 tỷ đồng... Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các trường khác để hỗ trợ các trường xây dựng trường đạt chuẩn theo Thông tư 13 của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo kế hoạch đã đề ra.

4.1.2. Đề nghị Nhà nước hỗ trợ người dân vay vốn xây nhà chống lũ vì mùa mưa lũ nước ngập sâu.

Chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung thực hiện theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2016 và sau đó được kéo dài đến 31/12/2020 với mục đích hỗ trợ hộ nghèo ở trong vùng thường xuyên bị thiên tai, lũ, lụt khu vực miền Trung xây dựng ở phòng, tránh bão, lụt để có chỗ ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xoá đói giảm nghèo bền vững.

NHCSXH được giao nhiệm vụ cho vay đối với các hộ gia đình nghèo có tên trong Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt do UBND cấp tỉnh phê duyệt với mức cho vay cụ thể là 15 triệu đồng/hộ; lãi suất cho vay là 3%/năm (0,25%/tháng) với thời hạn cho vay là 10 năm. Trên cơ sở đó, NHCSXH huyện đã tiến hành cho vay đối với 270 hộ gia đình với tổng số tiền là 4.050 triệu đồng, riêng Triệu Long 21 hộ dân vay với tổng kinh phí 315 triệu đồng. Đến nay, chương trình đã hết thời gian thực hiện, thời gian tới nếu được Chính phủ tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt, đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để nhân dân được biết, thực hiện.

4.1.3. Hiện nay Trạm Y tế xã Triệu Long đã xuống cấp, phần nền sụt lún do lũ lụt, đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ nâng cấp sửa chữa để trạm có điều kiện phục vụ khám chữa bệnh tốt hơn.

Cơ sở vật chất Trạm Y tế do Sở Y tế quản lý, thời gian tới UBND huyện sẽ làm việc với UBND tỉnh và Sở Y tế đề hỗ trợ nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất các Trạm Y tế trên địa bàn huyện.

4.2. Cử tri xã Triệu Hòa và Triệu Thành có ý kiến cho rằng: Chế độ lương, phụ cấp của cán bộ bán chuyên trách xã, chi tổ hội thôn thấp, kinh phí hỗ trợ giữa các thôn chưa đồng đều giữa các thôn lớn thôn nhỏ, đề nghị cấp trên quan tâm. Cử tri 3 xã Triệu Trung, Triệu Sơn, Triệu Tài kiến nghị cấp trên cần có sự quan tâm, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, cần có sự quan tâm đến các thôn sau sáp nhập, đặc biệt quan tâm đến các đồng chí phó thôn, phó Ban công tác mặt trận thôn loại II.

Việc thực hiện chế độ chi trả phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn thực hiện theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính Phủ và Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tuy nhiên cử tri kiến nghị chế độ thấp hoặc chưa có, vấn đề này huyện xin tiếp thu để kiến nghị với cấp thẩm quyền theo đúng quy định.

4.3. Cử tri xã Triệu Thành đề nghị UBND huyện hỗ trợ thiệt hại cho bà con chăn nuôi lợn bị dịch tả lợn Châu Phi năm 2022 để bà con tái sản xuất.

Hiện nay Nghị định 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh đang được sửa đổi bổ sung, nên kinh phí từ NSTW và tỉnh chưa bố trí cho huyện để hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị dịch tả lợn Châu phi năm 2021, 2022. Huyện sẽ cân đối nguồn khi trung ương và tỉnh bổ sung kinh phí để hỗ trợ thiệt hại cho bà con bị ảnh hưởng theo quy định.

4.4. Cử tri xã Triệu Hòa phản ánh:

4.4.1. Bà con vay vốn Ngân hàng chính sách thực hiện đóng lãi trả gốc theo quy định, ngân hàng vận động bà con gửi tiết kiệm bà con chấp hành, tuy nhiên về phía ngân hàng không chuyển tiết kiệm trừ gốc cho bà con mặc dù số tiền tiết kiệm đã cao hơn quy định so với tiền gốc. Đề nghị ngân hàng trả lời và giải quyết cho người dân.

Hiện nay, Ngân hàng CSXH đang thực hiện phương thức cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện theo phương thức ủy thác một số công đoạn đối với 04 tổ chức Hội đoàn thể (Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên) trên cơ sở tổ chức thành lập và hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK & VV) theo quy chế tổ chức và hoạt động của tổ TK & VV. Trong đó, các thành viên tham gia tổ TK & VV bên cạnh việc vay vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ từ NHCSXH thì phải tham gia nộp tiết kiệm hàng tháng nhằm mục đích tạo lập thói quen tiết kiệm và là nguồn tích lũy để trả nợ khi đến hạn. Việc chuyển khoản tiền tiết kiệm để trả nợ căn cứ vào số dư tiết kiệm của khách hàng và đề nghị của khách hàng. Tuy nhiên, có một số tổ vay vốn chưa thực hiện nghiêm túc. Do đó, khi có nhu cầu chuyển khoản tiền tiết kiệm để trả nợ, đề nghị hộ vay liên hệ tổ trưởng tổ TK & VV để làm thủ tục chuyển khoản. Trường hợp còn có những khó khăn, vướng mắc đề nghị hộ vay đến các Điểm giao dịch xã được NHCSXH tổ chức vào ngày cố định hàng tháng để được giải đáp. UBND huyện sẽ chỉ đạo NHCSXH huyện hỗ trợ người dân.

4.4.2. Hiện nay bà con vay số đở tại Ngân hàng nông nghiệp chưa đến hạn trả gốc tất toán bà con chịu tiền phạt lãi, tuy nhiên bà con muốn lấy số đở ra Ngân hàng nông nghiệp bắt nộp 1 triệu đồng vào mới lấy được số về. Đề nghị ngân hàng giải thích rõ cho người dân.

Khi trả nợ trước hạn, khách hàng phải trả phí trả nợ trước hạn theo quy định chứ không phải lãi phạt, điều này đã được ghi rõ trong hợp đồng tín dụng và báo cáo đề xuất kèm giấy nhận nợ. Để đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn khi khách hàng có nhu cầu, Agribank phải chịu một khoản phí để thu xếp nguồn vốn, các Chi nhánh sử dụng vốn phải trả thêm 1 mức phí nhất định. Do vậy, khi khách hàng đã trả hết nợ, muốn nhận lại Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất thì Ngân hàng phải đóng hạn mức trước thời hạn đã đăng ký (3 năm) và sẽ phát sinh thêm khoản phí đóng hạn mức tín dụng là 0,5%/Hạn mức tín dụng đã đăng ký ban đầu (Điều khoản này đã được ghi rõ trong hợp đồng tín dụng). Tùy theo số tiền đã được cấp mà phát sinh phí tương ứng, các khoản phí trên đều được giải thích rõ ràng và có thoả thuận cụ thể trong Hợp đồng tín dụng.

4.5. Cử tri xã Triệu Trung phản ánh việc giải quyết chế độ theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ quá chậm, hồ sơ làm hơn 1 năm nhưng chưa được giải quyết.

Việc giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với phó trưởng công an xã và công an viên theo NĐ 73/2009/NĐ-CP cần có thời gian vì phải trải qua nhiều bước thẩm định mới có cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và bổ sung kinh phí. Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu sử dụng nguồn cải cách tiền lương để bố trí kinh phí chi trả tại Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 với số kinh phí 760.932.000 đồng cho 27 trường hợp.

4.6. Cử tri xã Triệu Độ có ý kiến:

4.6.1. Căn cứ Nghị định 66/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/7/2021 về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, tại Mục 7 có quy định rõ về chế độ, chính sách đối với lực lượng xung kích Phòng, chống thiên tai cấp xã, đề nghị huyện phân bổ ngân sách theo quy định.

Điều 33 Nghị định 66/2021/NĐ-CP quy định: Chế độ tiền lương, tiền công đối với người tham gia lực lượng xung kích được huy động tập huấn, huấn luyện, diễn tập và làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai cấp nào huy động thì cấp đó chi trả, do đó UBND xã Triệu Độ có trách nhiệm cân đối kinh phí để hỗ trợ.

4.6.2. Căn cứ Nghị quyết số 161/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc Quy định mức hỗ trợ và ngân sách bố trí cho công tác khuyến nông và thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và Công văn số 1023/UBND-NC ngày 16/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc triển khai Nghị quyết 161/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, hiện nay, các xã đã tuyển dụng và bố trí nhân viên khuyến nông và nhân viên thú y nhưng chưa được phân bổ ngân sách, đề nghị huyện phân bổ ngân sách để hoạt động.

Kinh phí bố trí nhân viên khuyến nông và nhân viên thú y mới được UBND tỉnh bố trí tại Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 09/11/2022. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu quyết định bổ sung kinh phí cho các xã, thị trấn để chi trả theo đúng quy định;

4.7. Cử tri 3 xã Triệu Trung, Triệu Sơn, Triệu Tài: Hiện nay chế độ kinh phí cho công chức phụ trách tổ 1 của không được bố trí. Kiến nghị cấp trên quan tâm bố trí kinh phí.

Chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp (1 cửa) được HĐND tỉnh quy định tại Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013. Tuy nhiên, đến ngày 18/10/2022 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 77/2022/NQ-HĐND bãi bỏ NQ 09/2013/NQ-HĐND do các quy định mới không quy định việc hỗ trợ cho CBCCVC làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

4.8. Cử tri xã Triệu Phước đề nghị: Đợt lũ năm 2020 nhiều hộ dân nuôi cá lồng trên sông bị thiệt hại nặng nhưng chưa được hỗ trợ thiệt hại, đề nghị UBND huyện trình cấp trên hỗ trợ cho bà con.

Đợt lũ năm 2020 kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn huyện là 31.379.379.500 đồng, trong đó xã Triệu Phước 4.211.558.300 đồng. Tuy nhiên các hộ nuôi cá lồng trên sông nước lợi không thuộc danh mục được hỗ trợ theo quy định. UBND huyện đã có Tờ trình số 2612/TTr-UBND ngày 26/7/2021 kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm, giải quyết.

II. Về lĩnh vực văn hóa – xã hội

1. Cử tri xã Triệu Sơn kiến nghị:

1.1. Trong những năm qua Đảng và nhà nước luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa đặc biệt quan tâm đến việc nâng cấp và chăm lo các NTLs,

các phần mộ của các anh hùng Liệt sỹ ở NTLS, kiến nghị cấp trên quan tâm đến các phần mộ Liệt sỹ ngoài NTLS do gia đình quản lý.

Trước đây thực hiện theo Nghị định 28/NĐ-CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ mộ liệt sỹ do gia đình của liệt sỹ tự quy tập, bảo quản nay thân nhân có nguyện vọng giữ lại xây cất phần mộ để tiếp tục quản lý lâu dài (không đưa vào nghĩa trang liệt sỹ) thì được hỗ trợ kinh phí một lần xây vỏ mộ là 500.000đồng/mộ.

Hiện nay nhà nước chưa có chính sách nâng cấp mộ liệt sỹ ngoài nghĩa trang liệt sỹ do gia đình quản lý. UBND huyện sẽ kiến nghị cấp trên quan tâm, xem xét có chính sách hỗ trợ.

1.2. Bệnh viện Triệu Phong hiện nay có đội ngũ y, bác sỹ trẻ, năng lực, nhiệt tình. Song bên cạnh đó cơ sở vật chất còn thiếu, chưa hiện đại, bệnh nhân đến khám và điều trị phải chờ đợi lâu nên chưa thu hút được bệnh nhân.

Vấn đề xây dựng, nâng cấp cơ sở y tế trên địa bàn thuộc trách nhiệm của Sở Y tế và UBND tỉnh. Trong thời gian vừa qua, lãnh đạo UBND huyện đã quan tâm kêu gọi nguồn xã hội hóa để nâng cấp một số cơ sở trạm y tế xã, thị trấn. Trong năm 2023 và những năm tới, bằng nguồn vốn phục hồi kinh tế tỉnh sẽ đầu tư xây dựng mới Trung tâm Y tế huyện với tổng mức 21,6 tỷ đồng, từ đó cơ sở vật chất của Trung tâm Y tế huyện sẽ được nâng cấp khang trang. UBND huyện sẽ tiếp tục theo dõi và kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm triển khai trong thời gian tới.

2. Cử tri xã Triệu Lăng kiến nghị cấp trên: Quan tâm đến nhà ở của người có công với cách mạng hiện đã xuống cấp; Việc cấp lại bằng Tổ quốc ghi công cho các trường hợp đã bị hư hỏng, mục nát; Việc hướng dẫn bà con làm Huân Chương độc lập cho thân nhân liệt sỹ; Một số bà con khi làm thủ tục thờ cúng cho thân nhân Liệt sỹ, đã có giấy báo tử nhưng khi lục tìm hồ sơ tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện không có.

- Trong những năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo phòng LĐ-TB&XH huyện cùng các xã tham mưu tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện nói chung và xã Triệu Lăng nói riêng, cụ thể như sau: Về hỗ trợ nhà ở cho người có công xã Triệu Lăng được hỗ trợ xây mới 9 nhà và sửa chữa 43 nhà; Về nhà tình nghĩa do Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện và các tổ chức doanh nghiệp hỗ trợ, từ năm 2007 đến nay xã Triệu Lăng xây dựng mới 85 nhà. UBND huyện sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn lực để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho các đối tượng chính sách.

- Thực hiện quy định tại Điều 24, Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/11/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, đề nghị thân nhân liệt sỹ hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ làm đơn đề nghị theo quy định gửi UBND cấp xã nơi thường trú để thực hiện việc cấp lại bằng Tổ quốc ghi công.

- Việc tặng thưởng Huân chương Độc lập cho thân nhân liệt sỹ được thực hiện theo Quyết định của Hội đồng Nhà nước ghi trong Thông báo số 1285 HĐNN ngày 22-12-1984 về chủ trương tặng thưởng Huân chương Độc lập cho

các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; Thông tư liên bộ số 44-TBXH/VHC/LĐ ngày 08/5/1985 của Bộ LĐ-TB&XH, Viện Huân chương Hướng dẫn thực hiện chủ trương của Hội đồng Nhà nước về tặng thưởng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc: Đề nghị người dân liên hệ trực tiếp UBND xã Triệu Lăng để được hướng dẫn làm Bản kê khai về người được đề nghị khen thưởng và các thủ tục giấy tờ liên quan.

- Hồ sơ giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ thực hiện theo quy định tại Điều 28, Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/11/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. UBND huyện chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH tạo điều kiện cho công chức VHXH các xã nói chung và xã Triệu Lăng nói riêng đến đối chiếu hồ sơ tại Phòng. Đối với các hồ sơ tại Phòng LĐ-TB&XH không có bản lưu, UBND huyện chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH chủ động liên hệ với cán bộ phụ trách của Sở LĐ-TB&XH để hỗ trợ công chức VHXH xã hướng dẫn người dân. Đề nghị cá nhân người thờ cúng liệt sĩ liên hệ trực tiếp UBND xã Triệu Lăng để được hướng dẫn làm hồ sơ.

III. Về lĩnh vực nội chính

1. Cử tri xã Triệu Trung, Triệu Sơn, Triệu Tài phản ánh: Hiện nay tệ nạn xã hội diễn ra rất phức tạp đặc biệt là tệ nạn ma túy, trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng. Đề nghị các ngành chức năng cần tăng cường hơn trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

Năm 2022, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện tăng cường công tác tuần tra đêm, mật phục đảm bảo an ninh trật tự; ban hành nhiều văn bản để tuyên truyền, phòng ngừa cho người dân. Hiện tại, các mô hình về phòng chống ma túy đã được triển khai đến các xã Triệu Trung, Triệu Sơn, Triệu Tài, trong đó xã Triệu Trung và Triệu Tài đã có mô hình “Toàn dân chung tay phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy”, xã Triệu Sơn đã có mô hình “Cộng đồng chung tay phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật”, kết hợp đấu tranh với phòng ngừa và tuyên truyền mới góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội này.

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an huyện tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán 2023.

2. Cử tri xã Triệu Hòa phản ánh: Hiện nay lưu lượng xe trọng tải lớn lưu thông tuyến cầu Đại Lộc qua các xã Triệu Đại, Triệu Thuận, Triệu Hòa lớn gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, đề nghị cấp trên quan tâm, chỉ đạo giải quyết.

Tuyến đường ĐT57B (nối từ cầu Đại Lộc, xã Triệu Thuận đến QL49C, xã Triệu Đại) là tuyến tỉnh lộ, hiện không có biển báo cấm tải đối với các phương tiện giao thông có trọng tải lớn lưu thông trên tuyến. Để tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện xây dựng nhiều Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý chuyên đề quá tải trọng, quá khổ

giới hạn, hoán cải vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, chuyên đề xử lý vi phạm tốc độ, nồng độ trên tuyến đường ĐT578 và tuyến đường QL49C. Trong thời gian tới, Ban ATGT huyện sẽ phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý tuyến đề xuất cấm biển giới hạn trọng tải đối với các xe có trọng tải lớn, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm.

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện về giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6 và sau Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND huyện kính báo cáo quý cấp được rõ./.

Nơi nhận:

- HĐND huyện;
- CT, PCT;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT. ✓

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Linh